

THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra điều kiện tối thiểu
về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Ngày 25/7/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình nhận được đề nghị kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch của cơ sở lưu trú du lịch: **SOJO HOTEL HÒA BÌNH**

Địa chỉ: Số 112 Lê Thánh Tông, Phường Hữu Nghị, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Đại diện cơ sở: Bà: Nguyễn Thị Nhung

Căn cứ: Luật Du lịch ngày 19/6/2017; Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Quyết định số 85/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 76/QĐ-SVHTTDL ngày 03/3/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình về Thành lập Đoàn đi thẩm định cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ lữ hành, điểm du lịch và các cơ sở phục vụ dịch vụ du lịch khác tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hòa Bình đã tiến hành rà soát, kiểm tra đánh giá điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch của cơ sở lưu trú du lịch **SOJO HOTEL HÒA BÌNH**.

Căn cứ kết quả rà soát, kiểm tra đánh giá và đề xuất của Đoàn công tác. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình thông báo: **Cơ sở lưu trú du lịch SOJO HOTEL HÒA BÌNH đảm bảo đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch.**

Định kỳ hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra đánh giá lại điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch của đơn vị theo quy định (*Sẽ thông báo tới đơn vị trước khi thực hiện rà soát, kiểm tra đánh giá lại*). Nếu đơn vị không đảm bảo các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch Sở sẽ thực hiện thu hồi Thông báo này và hủy kết quả đã công nhận.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình thông báo để Chủ cơ sở **SOJO HOTEL HÒA BÌNH** biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, PGD Sở;
- Phòng VH-TT TP. Hòa Bình;
- Lưu: VT, QL DL (Hà.08)



Bùi Xuân Trường